
 

 

 
 

 

20            2556 

เร่ือง ขอให้พิจารณาเลื่อนกรอบระยะเวลาในกระบวนการย่ืนขอ/ออกใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์

ดิจิทัล เพื่อสาธารณะ 12 ช่อง ออกไปก่อน  และขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน

ได้เสียทุกภาคส่วนก่อนออกใบอนุญาต เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง 

เรียน  พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)

และ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) 

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะเปิดให้มีการยื่นขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือการบริการสาธารณะ จ านวน 12 ช่อง แบ่งเป็น 3 

ประเภทด้วยวิธี Beauty Contest ในเดือนมีนาคม และจะพิจารณาออกใบอนุญาตในเดือนพฤษภาคม 

2556 นั้น  การก าหนดวิธีการยื่นขอใบอนุญาตด้วยวิธี Beauty Contest ขณะนี้สังคมยังไม่มีข้อมูลที่

เพียงพอในเรื่องรายละเอียด หลักเกณฑ์ กรอบการพิจารณาในคุณสมบัติของผู้ยื่นขอและผู้ที่จะได้รับ

ใบอนุญาตด้วยวิธี Beauty Contest 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วนของสังคม

อย่างรอบด้านและทั่วถึง เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างรอบคอบในการให้ใบอนุญาต 

ทั้งๆ ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือบริการสาธารณะถึง 12 ช่อง  จึงท าให้มีนักวิชาการ องค์กรสื่อและภาค

ประชาชน ออกมาตั้งค าถามถึงกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือออกใบอนุญาตโทรทัศน์สาธารณะดิจิทัล 

12 ช่อง ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือไม ่



 

 

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กร

วิชาชีพ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(กสท.)  พิจารณาเลื่อนกรอบระยะเวลาในการย่ืนขอ/ออกใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการ

บริการสาธารณะทั้ง 12 ช่อง ทั้ง 3 ประเภท ออกไปก่อน จนกว่าจะมีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเพียงพอ โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการ

เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะอย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า ความคิดเห็น ข้อเสนอ และข้อเรียกร้องในประเด็นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือให้การออกใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์สาธารณะดิจิทัล 12 ช่อง  มีความสมบูรณ์และถูกต้องตาม

เจตนารมณ์ของการปฏิรูปสื่อและการจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

    

 

 

    (นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)            (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์) 

   ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย               นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 


